

Số: /KH-UBND

Thanh Lò, ngày tháng 6 năm 2023

## KẾ HOẠCH

### Thực hiện Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị văn học dân gian của các dân tộc thiểu số đến năm 2030” trên địa bàn xã Thanh Lò

Thực hiện Kế hoạch số 198/KH-UBND, ngày 19/5/2023 của UBND huyện Cao Lộc về việc thực hiện Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị văn học dân gian của các dân tộc thiểu số đến năm 2030” trên địa bàn huyện Cao Lộc. UBND xã Thanh Lò xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

#### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

##### 1. Mục đích

Cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án trên địa bàn xã thông qua việc triển khai thực hiện dự án, chương trình, sự kiện, hoạt động cụ thể phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của xã. Đồng thời đảm bảo gìn giữ được những đặc điểm cơ bản, cốt lõi mang bản sắc dân tộc trong kho tàng văn học dân gian các dân tộc thiểu số trên địa bàn xã, như: Phong tục tập quán, tiếng nói, chữ viết, trang phục, dân ca, dân vũ, dân nhạc,..., đồng thời kết hợp chặt chẽ với các ngành, lĩnh vực khác có liên quan như: Giáo dục, an ninh, môi trường...

Nâng cao nhận thức của Nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số trong việc bảo tồn, phát huy các tác phẩm văn học dân gian; tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá các tác phẩm văn học dân gian trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Đưa các tác phẩm văn học dân gian vào các sinh hoạt thường xuyên tại các thiết chế văn hóa nhằm định hướng cho người dân ý thức gìn giữ, bảo tồn văn học dân gian của dân tộc mình. Thực hiện các chương trình, dự án, kế hoạch bảo tồn, phát huy tác phẩm văn học dân gian của các dân tộc thiểu số để góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thống nhất trong đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, với các đặc trưng dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học.

##### 2. Yêu cầu

Đưa các chỉ tiêu thực hiện cụ thể của Đề án vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy, chính quyền, của cơ quan, đơn vị, địa phương theo định kỳ từng năm, từng giai đoạn để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung theo kế hoạch đề ra.

Việc xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch phải gắn với các giải pháp đồng bộ, toàn diện, đảm bảo tính khả thi. Lồng ghép việc triển khai thực hiện Đề án với các chương trình, đề án, dự án khác của Trung ương, tỉnh, huyện phù hợp với đặc điểm, điều kiện của xã. Lựa chọn nghiên cứu, bảo tồn, phát huy giá trị văn học dân gian của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, kinh tế - xã hội tại xã; đầu

tư có trọng tâm, trọng điểm, bảo tồn và phát huy văn học dân gian một cách hiệu quả, đồng bộ.

## **II. MỤC TIÊU**

### **1. Giai đoạn 2023 - 2026**

Phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin làm tốt công tác sưu tầm, nghiên cứu và tổ chức thực hiện công tác kiểm kê theo định kỳ để lập danh mục di sản văn hóa phi vật thể về văn học dân gian các dân tộc thiểu số.

Phối hợp sưu tầm, số hóa, xuất bản 20% tác phẩm văn học dân gian của các dân tộc thiểu số, xây dựng cơ sở dữ liệu số về văn học dân gian các dân tộc thiểu số để lưu trữ, truyền dạy.

Phối hợp bảo tồn 20% các tác phẩm văn học dân gian của các dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một được áp dụng các biện pháp bảo tồn, tư liệu hóa.

Phối hợp, tham gia đạt 50% các công chức, viên chức văn hóa, nghệ nhân, tác giả dân gian, trưởng thôn, người có uy tín... được tập huấn, bồi dưỡng về công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn học dân gian các dân tộc thiểu số.

Phân đầu 20% trường dân tộc bán trú và các cấp trường tại xã đưa thể loại văn học dân gian vào hoạt động sinh hoạt ngoại khóa, tổ chức ngày hội, giao lưu, liên hoan cho học sinh.

Phân đầu hình thành được 01 - 02 câu lạc bộ, đội văn nghệ dân gian/01 thôn vùng dân tộc thiểu số để thực hành, biểu diễn và trao truyền các thể loại văn học dân gian.

Tham gia đầy đủ các cuộc hội thảo khoa học, các hội thi, các cuộc phát động sưu tầm văn học dân gian của các dân tộc thiểu số do cấp trên tổ chức.

### **2. Giai đoạn 2027 - 2030**

Phối hợp hoàn thành công tác kiểm kê, đánh giá, phân loại và lập danh mục di sản văn hóa phi vật thể các thể loại văn học dân gian của các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

Phối hợp sưu tầm, số hóa, xuất bản 40% các tác phẩm văn học dân gian của các dân tộc thiểu số, xây dựng cơ sở dữ liệu số về văn học dân gian các dân tộc thiểu số để lưu trữ, nghiên cứu, tổ chức xuất bản, phát huy, truyền dạy.

Phối hợp phân đầu 40% các tác phẩm văn học dân gian của các dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một được áp dụng các biện pháp bảo tồn, tư liệu hóa.

Phối hợp phân đầu 40% tác giả, nghệ nhân thuộc lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể nói chung và văn học dân gian của các dân tộc thiểu số nói riêng được hưởng chính sách hỗ trợ trong hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể.

Tham gia phối hợp phân đầu 40% các công chức, viên chức văn hóa, nghệ nhân, tác giả dân gian, trưởng thôn, người có uy tín... được tập huấn, bồi dưỡng về công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn học dân gian các dân tộc thiểu số.

Phân đầu 40% trường dân tộc bán trú và các cấp trường tại xã đưa thể loại văn học dân gian vào hoạt động sinh hoạt ngoại khóa, tổ chức ngày hội, giao lưu cho học sinh.

Phân đầu hình thành được 02 - 03 câu lạc bộ, đội văn nghệ dân gian/01 thôn vùng dân tộc thiểu số để thực hành, biểu diễn và trao truyền các thể loại văn học dân gian.

Tham gia đầy đủ các cuộc hội thảo khoa học, các hội thi, các cuộc phát động sưu tầm văn học dân gian của các dân tộc thiểu số do trên tổ chức.

### **III. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ THỰC HIỆN**

**1. Triển khai các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh, của huyện cho các tác giả, nhà nghiên cứu, nghệ nhân, người tổ chức thực hành, trao truyền để bảo tồn và phát huy giá trị văn học dân gian của các dân tộc thiểu số phù hợp với điều kiện thực tế của xã**

Khuyến khích và tạo điều kiện cho các hội về văn học nghệ thuật, thư viện tham gia các hoạt động sưu tầm, thống kê, phân loại, dịch thuật, bảo tồn và phát huy giá trị văn học dân gian các dân tộc thiểu số, cũng như khuyến khích việc xã hội hóa trong hoạt động này.

**2. Khảo sát, sưu tầm, kiểm kê và lập danh mục thể loại văn học dân gian truyền thống của các dân tộc thiểu số**

Phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin huyện, các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm kê về di sản văn hóa phi vật thể, trong đó chú trọng rà soát, nghiên cứu về loại hình di sản văn hóa phi vật thể là các tác phẩm văn học dân gian của các dân tộc; tổng kiểm kê văn học dân gian của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện để phân loại, lập danh mục thể loại văn học dân gian của các dân tộc thiểu số.

Phối hợp khảo sát, kiểm kê, đánh giá thực trạng và lựa chọn lập danh mục di sản văn hóa phi vật thể về văn học dân gian các dân tộc thiểu số và lập hồ sơ khoa học đề nghị đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

**3. Tham gia các chương trình truyền dạy, bồi dưỡng, tập huấn về văn học dân gian của các dân tộc thiểu số**

Tham gia các cuộc thi, hội thảo chủ đề về văn học dân gian các dân tộc; các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng đào tạo cho lực lượng kế thừa, các nghệ nhân, các tác giả, nhà văn, nhà thơ trẻ, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhà nghiên cứu làm công tác kiểm kê, sưu tầm, nghiên cứu văn học dân gian các dân tộc thiểu số.

**4. Bảo tồn và phát huy giá trị văn học dân gian các dân tộc thiểu số trong các lễ hội truyền thống, sinh hoạt văn hóa, liên hoan văn nghệ quần chúng và các không gian diễn xướng, thực hành phù hợp**

Đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức các hội thi, hội diễn, liên hoan, giao lưu văn hóa nghệ thuật quần chúng gắn với việc khai thác, chuyển thể các tác phẩm văn học dân gian trở thành các tiết mục văn hóa, văn nghệ được công diễn trong các dịp Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam, Ngày Di sản văn hóa Việt Nam... tại các thiết chế văn hóa cơ sở.

Đưa các tác phẩm văn học dân gian vào sinh hoạt thường xuyên tại các thiết chế văn hóa; triển khai thực hiện các đề tài, dự án bảo tồn và phát huy các tác

phẩm văn học dân gian của các dân tộc thiểu số; tạo điều kiện hỗ trợ các không gian diễn xướng, thực hành các di sản văn hóa phi vật thể, trong đó có tác phẩm văn học dân gian của các dân tộc thiểu số.

Hỗ trợ cộng đồng các dân tộc phát huy vai trò của quy ước, hương ước trong bảo tồn các giá trị văn hóa. Ưu tiên bảo tồn, phát huy tiếng nói, chữ viết của các dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một.

### **5. Đưa các tác phẩm văn học dân gian tiêu biểu của các dân tộc thiểu số vào hoạt động giáo dục ngoại khóa tại trường học**

Tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền, giới thiệu các tác phẩm văn học dân gian của các dân tộc thiểu số cho các đối tượng học sinh, thanh niên.

Hỗ trợ các nghệ nhân người dân tộc thiểu số truyền dạy văn học dân gian cho thanh, thiếu niên vùng đồng bào các dân tộc thiểu số. Gắn việc bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống với bảo tồn ngôn ngữ các dân tộc thiểu số, đặc biệt là các ngôn ngữ có nguy cơ mai một.

Phát huy có hiệu quả các thiết chế nhà văn hóa vùng đồng bào các dân tộc thiểu số để thu hút đồng bào đến giao lưu, học hỏi, sáng tạo, cùng tham gia biểu diễn những tác phẩm văn học dân gian, tạo không khí sinh hoạt vui tươi, lành mạnh gắn với các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, học tập, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

### **6. Tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu các tác phẩm văn học dân gian**

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, vận động các tầng lớp Nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số tích cực tham gia công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn học dân gian thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.

Trung bày chuyên đề về di sản văn hóa các dân tộc; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, quảng bá giới thiệu về các giá trị di sản văn hóa các dân tộc nói chung và đối với các tác phẩm văn học dân gian nói riêng dưới nhiều hình thức; nâng cao hiệu quả hoạt động của các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là môi trường mạng Internet, các nền tảng xã hội.

Đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu giá trị của các tác phẩm văn học dân gian. Đồng thời, tuyên truyền giới thiệu văn học dân gian thông qua các hội thi, hội diễn...

### **7. Ứng dụng khoa học, công nghệ, trọng tâm là công nghệ số trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn học dân gian của đồng bào dân tộc thiểu số**

Phổ biến, lưu trữ các tác phẩm văn học dân gian thông qua công nghệ số; tăng cường công tác bảo tồn và phát huy giá trị của văn học dân gian thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch.

Đẩy mạnh công tác sưu tầm, bổ sung, lưu giữ sách cổ của các dân tộc thiểu số tại các địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong bảo tồn, phát huy giá trị văn học dân gian của các dân tộc thiểu số; số hóa, lưu trữ sách cổ của các dân tộc thiểu số phục vụ bạn.

Khai thác, phát huy tài nguyên số về văn học dân gian các dân tộc thiểu số trên các nền tảng công nghệ thông tin và mạng xã hội.

#### **IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN**

- Nguồn ngân sách Nhà nước theo phân cấp quản lý hiện hành.
- Nguồn huy động xã hội hóa.
- Nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

#### **V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

##### **1. Công chức Văn hóa - Xã hội (Phụ trách lĩnh vực Thông tin tuyên truyền)**

Là đầu mối, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất UBND xã chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch này; giúp UBND xã theo dõi, nắm tình hình và đôn đốc các ban, ngành, đơn vị liên quan tổ chức triển khai các nhiệm vụ được phân công theo kế hoạch đề ra bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể theo từng năm, giai đoạn.

Chủ trì tổng hợp tình hình, kịp thời đề xuất, giải quyết những vấn đề vướng mắc, phát sinh; đôn đốc, hướng dẫn các ban, ngành, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện đề án theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan hướng dẫn, đôn đốc thông tin, tuyên truyền về công tác bảo tồn, phát huy văn học dân gian các dân tộc thiểu số; hỗ trợ các giải pháp về công nghệ thông tin, chuyển đổi số, truyền thông trong bảo tồn di sản văn hóa.

Chủ trì triển khai thực hiện các nội dung thuộc Dự án 06 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”.

Trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch, xây dựng cụ thể dự toán kinh phí, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Chủ trì phối hợp với các ban, ngành, đơn vị liên quan tham mưu các giải pháp huy động nguồn xã hội hóa để thực hiện Kế hoạch.

Phối hợp với các ban, ngành, đơn vị triển khai những nội dung có liên quan; tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số trên các hệ thống loa truyền thanh, Trang thông tin điện tử xã và nền tảng số.

##### **2. Công chức Tài chính - Kế toán**

Thẩm định kinh phí, căn cứ khả năng cân đối ngân sách, tham mưu UBND xã bố trí nguồn kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch.

##### **3. Các Trường học**

Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, biên soạn nội dung tuyên truyền, giáo dục về văn học dân gian truyền thống tích hợp, lồng ghép trong tài liệu giáo dục địa phương ở từng cấp học; nghiên cứu đưa các tác phẩm văn học dân gian vào giảng dạy ngoại khóa trong các nhà trường.

Phối hợp với công chức Văn hóa Xã hội, các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng chương trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của Kế hoạch theo lộ trình phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành. Lồng ghép với nội dung chương trình

công tác “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời”; chỉ đạo các nhà trường tổ chức, tham gia các cuộc thi, liên hoan, giao lưu, nghiên cứu tìm hiểu về văn học dân gian truyền thống đối với học sinh; tạo điều kiện cho học sinh tham gia các dịp Lễ, Tết, ngày hội truyền thống và các chương trình văn hóa nghệ thuật của các dân tộc thiểu số do các cấp tổ chức.

#### **4. Ban Chỉ huy Quân sự xã**

Phối hợp với công chức Văn hóa Xã hội về “Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa - thông tin ở miền núi vùng dân tộc thiểu số”; cùng với chính quyền, đoàn thể xã tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, xây dựng môi trường văn hóa trong cộng đồng các dân tộc thiểu số.

#### **5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội**

Tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chỉ đạo, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên các cấp và các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam.

#### **6. Các thôn trên địa bàn xã**

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ phù hợp với đặc điểm, điều kiện của thôn mình. Phân bổ nguồn lực cần thiết hàng năm và cả giai đoạn để triển khai các nhiệm vụ của Kế hoạch nói riêng, công tác bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch trên địa bàn nói chung.

Phối hợp với công chức Văn hóa - Xã hội và các ban, ngành liên quan trong quá trình triển khai thực hiện.

Trên cơ sở Kế hoạch này, UBND xã đề nghị Trưởng các ban, ngành, đơn vị, của xã, Trưởng các thôn căn cứ chức năng, nhiệm vụ nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện. Báo cáo kết quả thực hiện **định kỳ hàng năm trước ngày 18/11** hoặc theo đề nghị về UBND xã để tổng hợp, báo cáo cấp trên theo quy định./.

#### **Nơi nhận:**

- Phòng VH&TT huyện;
- TT Đảng ủy; TT HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- Các ban, ngành, đoàn thể xã;
- Các Trường học;
- Các thôn trên địa bàn xã;
- Lưu: VT, VH TT.

**KT.CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Vi Văn Hiền**